



สรุปข่าว สร.


ประจำวัน

14 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>โครงการพหุพอไปหาประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัด สธ. เปิด "โครงการพหุพอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" ที่ รพ.นาวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.นาวิ่ง จ.หนองบัวลำภู มีคลินิกบริการรวม 18 จุด อาทิ คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ำดี, ผ่าตัดตาต่อกระจก คลินิกส่งเสริมการมีบุตร นิทรรศการโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เป็นอย่างดี และมีประชาชนจ.หนองบัวลำภูมารับบริการจำนวนมาก <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.กิตติ กรรภิรมย์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 5 เปิดโครงการ "พหุพอไปหาประชาชน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่โรงเรียนวัดเกตการาม ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยเปิดคลินิกเฉพาะทาง 19 คลินิก 5 บูรณินทรศาร พร้อมมอบแว่นตาให้กับเด็กและผู้สูงอายุ 4 ราย ณ บริเวณคลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ พร้อมกันนี้ ยังได้มอบยาเทียมให้แก่ผู้พิการ ณ บริเวณคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูอีก 1 รายด้วย 	
<p>คก.ฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สปสช.ลงพื้นที่เยี่ยมชม โครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรพ.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี รักษา ปชช.แล้ว 47 ราย 94 ราก รอฝังรากเทียมอีก 6 ราย เป้าหมายปี 2567 ให้บริการรากฟันเทียม 3,700 ราย 	
<p>แก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, hfocus, linetoday, sonhditalk,)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในฐานะรองประธานบอร์ด สสส.ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่รับฟังสรุปการดำเนินงาน "ลดเสี่ยง ลดผู้เสพ เพิ่มสุข มีเงินออม" แก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยง ลดสัดส่วนหนี้สินครัวเรือน เร่งนโยบาย บำบัดฟื้นฟู "ชุมชนล้อมรั้ว" ใช้ชุมชนเป็นฐาน-กองทุนจัดหาอาชีพ ซูโม่เดล สสส. "ยุทธการหักทอกเป็นดอกไม้" พลิกใจให้เลิกยา เปลี่ยนผู้ป่วยเป็นพลังสู้สังคม <p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาไท</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ตอบคำถามผู้สื่อข่าว ถึงความน่ากังวลหากนำกัญชา กลับเป็นยาเสพติดว่า ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นประชาชนต่อรัฐบาล ไปจนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน ตั้งแต่ที่ต้นทำนโยบาย กัญชา ซึ่งที่สุดแล้วมีเงินหลายหมื่นล้านเข้ามาในประเทศไทยจากธุรกิจกัญชาเข้ามาในเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชนจำนวนมาก ปชช. มีงานทำทั้งอาชีพใหม่และอาชีพเสริม หลายครัวเรือนมีเงินเข้ามามากถึง 20,000 บาทต่อเดือน จากการเป็นสมาชิก วิสาหกิจชุมชน ปลูกกัญชาส่งผลผลิตให้รพ.และสถานประกอบการ ซึ่งต้องสร้างโรงเรือน มีการลงทุนไปนับล้านบาท ตอนนี้ก็เริ่มมีการมาถามเรื่องการเยียวยาว่าจะช่วยเหลืออย่างไร เข้าใจถึงความเป็นห่วงเรื่องที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงกัญชา พรรคภูมิใจไทย ได้ผลักดัน พ.ร.บ. มาตลอด แต่ก็ถูกตีตกไป ประวิงเวลาไว้ ทำให้ไม่สำเร็จ แล้ววันนี้จะมาถึงกลับเป็นยาเสพติด หากมีผลกระทบอะไรก็ต้องรับผิดชอบด้วย 	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ.กล่าวเปิดอาคารนวัตกรรม เปรม ชินวันทนายนท์ มูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตอนหนึ่งว่า เรื่องกัญชา ยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นการใช้ แต่ให้ช้อยู่ในการดูแลของแพทย์ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย หรือแพทย์ทางเลือก จะเขียนไว้ให้ชัดเจนว่าไม่สนับสนุนให้ใช้ในทางสันตนาการ ซึ่งสธ. กับกลุ่มผู้คัดค้านการนำกัญชาสู่ยาเสพติด มีวัตถุประสงค์ตรงกัน แต่พูดกันไปมาเลยทำให้เกิดการเข้าใจผิดและแบ่งกันไป เช่นเดียวกับกระท่อมที่อยู่ในบัญชียาเสพติดมาถึง 78 ปี เนื่องจากคนนำไปใช้ในการเลิกฝิ่นและรัฐบาลในสมัยนั้นต้องการปราบฝิ่น จึงให้อยู่ในบัญชียาเสพติดไปด้วยกัน ซึ่งจริงๆ แล้วกระท่อมมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะมีสรรพคุณเป็นยาชาได้ดีกว่ามอร์ฟีน ขอฝากให้มีการวิจัยสมุนไพร 3 ชนิด คือ กัญชา กระท่อม เถาวัลย์เปรียง ในการรักษาคนติดยาบ้า ถ้าได้ก็จะเป็นประโยชน์มาก ฝากรพ.อภัยภูเบศร ช่วยวิจัยต่อยอดเพื่อจดสิทธิบัตรเป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-ด้าน นายประสิทธิ์ชัย หนูนวน เลขานุการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เครือข่ายฯ ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการอดอาหาร และปักหลักค้างแรมที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.ว่า ตนและนายอัครเดช ฉากจินดา ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ทำการอดอาหาร 2 คน ส่วนสมาชิกคนอื่นๆ รวม 20 คนจะหมุนเวียนกันมาไฮปาร์ก ส่วนใหญ่คนจะมาเยาะช่วงเย็นๆ ทั้งนี้ หากการประท้วงมีความยืดหยุ่นจะประเมินถึงทางออกกันอีกที ส่วนข้อเสนอใหม่ของนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต ที่เสนอร่างประกาศ สธ. เรื่อง การระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยให้ช่อดอก ยาง และสารสกัดของกัญชาและกัญชง เป็นยาเสพติดแบบมีเงื่อนไข เพื่อให้แพทย์ทุกสาขาวิชาชีพสั่งจ่ายได้ และร้านจำหน่ายช่อดอกกัญชาที่จำหน่ายได้ตามใบสั่งแพทย์นั้น เป็นการกำหนดเงื่อนไข ภายใต้ พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 โดยทำให้ร่างประกาศชื่อยาเสพติดฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนปลูกกัญชาได้ แต่ไม่แน่ใจว่าร่างดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจาก รมว.สธ.หรือไม่ เนื่องจากเงื่อนไขคล้ายกับหลักเกณฑ์ที่บรรจุเอาไว้ใน ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ และยกระดับจากกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้เข้มข้นขึ้น แล้วยกไปไว้ในประกาศชื่อยาเสพติดให้โทษ ที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด</p> <p>นายเปี้ยว สุราษฎร์ ตัวแทนเครือข่ายกัญชา จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงข้อเสนอดังกล่าวว่า แพทย์ทุกวิชาชีพ ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ หรือเชี่ยวชาญเรื่องกัญชาโดยเฉพาะ อาจไม่กล้าสั่งจ่ายกัญชาให้ผู้ที่ต้องการบำบัดรักษา ถ้าให้เภสัชกรร้านขายยาเป็นผู้สั่งจ่ายเอง ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดี เพราะไม่ทราบวิธีการบำบัดรักษาโดยตรงซึ่งผู้ป่วยแต่ละโรค มีความสลับซับซ้อนและวิธีการรักษาไม่เหมือนกัน กรณีแพทย์สั่งจ่ายกัญชา ต้องเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ใช่แพทย์ทั่วไป ต้องอยู่ในวงการกัญชา ที่รู้และเข้าใจบริบทผู้ป่วย หรือผู้ต้องการใช้กัญชาจริง ต้องมีสถานบริการที่มีกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะให้บริการดีกว่า เพื่อเป็นทางเลือกผู้ใช้บริการดังกล่าวด้วย</p>	
<p>30 บาท รักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, innnews, sondhitalk, thaiPBS, thebangkokinsight,)</p> <p>-นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งมั่นการยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพทั่วประเทศ เปิดรายชื่อโรงพยาบาล 140 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยบริการนอกเวลาราชการ ที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่น โดยมีห้องบริการ แยกจากห้องฉุกเฉิน สอดรับกับนโยบายปฏิรูปห้องฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเดินทางปฏิรูประบบสาธารณสุข ยกกระดับโครงการ “30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” สู่อุดมคติสูงสุดด้วยธรรมาภิบาลข้อมูลสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, linetoday, otp-news)</p> <p>-บอร์ด สปสช. รับทราบรายงานผลติดตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ บัตรประชาชนใบเดียว เฟสที่ 1 – 3 ในพื้นที่นำร่องรวม 45 จังหวัด พบว่า ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโดยใช้สิทธิบัตรทองเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่หน่วยบริการนวัตกรรม ที่มีผู้ป่วยใหม่เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นถึง 5% ขณะที่จำนวนการเข้ารับบริการที่รพ.ใหญ่ก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นจนทำให้เกิดความแออัดของผู้ป่วย แต่ยังคงพัฒนาต่อเนื่องใน 4 ประเด็น คือ 1. การจัดระบบส่งต่อแบบเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดการดูแลที่มีคุณภาพต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากรพ. รพ.สต.กับหน่วยนวัตกรรม และหน่วยนวัตกรรมด้วยตนเอง 2. บริการบางส่วนมีลักษณะเรื้อรัง เช่น การดูแลแผลกดทับ การดูแลระยะกลางควรมีผู้ประสานงานเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ต่อเนื่อง 3. ยังมี ความท้าทายเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ โดยเฉพาะระหว่างรพ. รพ.สต. กับหน่วยนวัตกรรมบริการ และระหว่างหน่วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นวัตกรรมต่างประเภทกัน และ 4. การพัฒนาเทคโนโลยีกลาง เช่น สปสช. สรพ. ก.สธ. สภาวิชาชีพ ในการสร้างระบบควบคุม กำกับ เพิ่มกลไกอภิบาลในระดับเขต ระดับจังหวัด เพื่อกำกับดูแลคุณภาพการให้บริการ เพิ่มเติมจากกลไกสภาวิชาชีพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน จัดงานประชุมวิชาการเภสัชกร รพช. ปี 2567 "บทบาทเภสัชกรกับการทำงานยุค Digital Transformation " สอดรับ "Health Rider" พร้อมขับเคลื่อนงาน 30 บาทรักษาทุกที่ ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก โดยในช่วงแรก จะทำให้งานเภสัชกรรมและรพ.จะมีภาระงานที่เพิ่มขึ้น แต่เชื่อว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์มากขึ้นในอนาคต</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ร.มว.สธ.ตรวจเยี่ยม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, INN, tnnthailand, linetoday, theagendathai, newtv. ch3, hfocus, thailandplus, opt-news,)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ร.มว.สธ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเปิดอาคารนวัตกรรมเปรม ชินวันทนนานนท์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เดินหน้าผลักดันสมุนไพร ชี้ หากโลกวิกฤติจะไม่มียา สั่ง สธ. ต่อยอด 1 จังหวัด 1 สมุนไพร ชู "มัสคูลสเปร์ยกระดุกโก่ดำ" สมุนไพรเด่นอภัยภูเบศร พร้อมฝากวิจัยต่อยอด "ใบมะละกอ" รักษาเมะเร็ง และ กัญชา-กัญชง-เกว๋วลีเปรียง รักษาคนติดยาบ้า พร้อมเพิ่มงบประมาณสมุนไพร ลดนำเข้ายาเคมี สร้างความมั่นคงทางยาให้คนไทย ด้าน สปสช.ก็ได้เพิ่มวงเงินสำหรับสมุนไพรอีก 50% จากเดิมงบประมาณแพทย์แผนไทย 1,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 1,500 ล้านบาท</p>	-
<p>พ.ร.บ.อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, ch3, ch7, innnews, hfocus, newtv, theagendathai)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ร.มว.สธ. ได้พบกับ อสม. จ.ปราจีนบุรี ที่มาร่วมงานเปิดอาคารนวัตกรรมเปรม ชินวันทนนานนท์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมมอบเครื่องมือปฏิบัติงานให้ประธาน อสม.ทุกอำเภอ โดยนายสมศักดิ์ กล่าว ว่า อสม. ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในการยกระดับการแพทย์ปฐมภูมิ ขึ้นชมในความขยันและความตั้งใจจริง จึงช่วยผลักดันให้มี พ.ร.บ. อสม. เพื่อสร้างหลักประกันให้ อสม. มีความก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน ขณะนี้ร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็นครบแล้ว มีประชาชนแสดงความคิดเห็นถึง 347,915 คน เห็นด้วยกับร่างกฎหมาย 307,122 คน ไม่เห็นด้วย 38,225 คน ส่วนประเด็น อสม.เกษียณ 70 ปี เมื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่ไม่อยากเกษียณแล้ว ตนเองก็พร้อมปรับแก้ให้</p>	-
<p>ดูแลสุขภาพคนไทยเข้าร่วมพิธีฮัจย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus, thailandplus, thaitabloid)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ได้จัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย เดินทางไปร่วมดูแลสุขภาพไทยมุสลิมที่ประกอบพิธีฮัจย์ ที่นครเมกกะ ซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2567 แบ่งเป็น 3 ชุด ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2567 ถึง 11 ก.ค. 2567 ดูแลผู้ป่วยนอก 6,282 คน โรคที่รับการรักษา 5 อันดับแรก คือ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน คออักเสบ ผื่นผิวหนังอักเสบ ภูมิแพ้ผิวหนัง ตาแดง และโรคกระเพาะอาหาร ดูแลผู้ป่วยใน 189 คน ส่งต่อ 17 คน ปัจจุบันไม่มีผู้ป่วยคนไทยตกค้างใน รพ.ท้องถิ่น เดินทางกลับไทยแล้ว 5,140 คน เหลือผู้พำนักอยู่ 2,593 คน และในส่วนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด วันที่ 4 และ 5 ก.ค.67 มีนักศึกษา แรงงาน และประชาชนชาวไทยและครอบครัว ที่พำนักในกรุงริยาดและเมืองใกล้เคียง ประมาณ 50 คนมารับบริการ</p>	-
<p>สธ.เปิด 'สาสุขอคคาเดมี' หนูนเด็กออกกำลังกาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ในฐานะประธานชมรมฟุตบอลกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นพ. ณรงค์ อภิกุลวานิช เลขาธิการ อย. เป็นประธานในโครงการ "ฟิตสอนน้อง" เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้เด็กและเยาวชน โดยเปิดศูนย์ฝึกฟุตบอล (Academy) เปิดพื้นที่ออกกำลังกายให้เด็กๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00-18.00 น.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฝึกสอนโดยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยหมุนเวียนมาทุกสัปดาห์ และยังมีผู้ที่หมุนเวียนสนับสนุนอุปกรณ์การฝึกสอน อาหาร และเครื่องดื่ม เริ่มเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.67 ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 80 คน ส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบสธ. และพื้นที่ใกล้เคียง สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่ชมรมฟุตบอลกระทรวงสาธารณสุข เพจ "ฟุตบอลกระทรวงสาธารณสุข" หรือโทรศัพท์ 08-2113-8563, 09-5463-6252, 09-0495-2826 และ 08-2485-5599</p>	
<p>ไอคิว-อีคิวเด็กไทยล่าสุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p> <p>- การสำรวจระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564 ทั่วประเทศ ของกรมสุขภาพจิต พบว่า เด็กไทยมีระดับสติปัญญา (ไอคิว) เฉลี่ย 102.8 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติและผ่านเป้าหมายของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดให้เด็กไทยมีไอคิวไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 เด็กที่ไอคิวต่ำกว่า 90 ลดลงจาก 31.8% เหลือ 21.7% เด็กที่มีไอคิวในเกณฑ์บกพร่องที่ต่ำกว่า 70 อยู่ถึง 4.2% สูงกว่ามาตรฐานสากลที่กำหนดให้ไม่เกิน 2% เด็กที่มีระดับสติปัญญาในเกณฑ์ฉลาดมาก คือ ไอคิวมากกว่า 130 พบ 10.4% ผลสำรวจความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) พบอยู่ในเกณฑ์ปกติ 83.4%</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, sondhitalk,)</p> <p>- ตามที่มีโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ NUTRI GOUT ช่วยลดอาการบวม อักเสบ และอาการปวดข้อได้ พร้อมทั้งมีการใช้ภาพผู้แสดงโดยใส่ชุดกาวน์ทำให้เข้าใจว่า เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นั้น อย.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เป็นข้อมูลเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, sondhitalk,)</p> <p>- กรณีที่มีผู้ส่งต่อคำเตือนว่า ลมมาก ความดันโลหิตสูง ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก และไตเสื่อม รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ไม่มีข้อมูลวิชาการทางการแพทย์ใดที่อธิบายเหตุผลตามข้อความที่แสดงข้างต้นว่า มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น ลมมากไม่ได้ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง แต่ในบางข้อก็มีความเป็นไปได้ตามทฤษฎีทางการแพทย์ เช่น ข้อที่แสดงว่า ความดันโลหิตสูงทำให้ไตเสื่อม</p>	
<p>เร่งแก้ปัญหาผู้ป่วยบัตรทองใน กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, linetoday)</p> <p>-นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค เตรียมหารือกับผู้ว่าฯ กทม. เร่งแก้ปัญหาผู้ป่วยบัตรทองใน กทม. หลังพบต้องจ่ายเงินค่ารักษาเอง ระบบส่งต่อล่าช้า ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายใน 2 สัปดาห์หรือภายในเดือนนี้ เบื้องต้นขอให้ สปสช.ไปออกแบบแก้ปัญหาการจ่ายเงินที่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาของผู้ป่วยแล้ว</p>	
<p>แพทย์ไทยได้รับการแต่งตั้งจากWHOเชี่ยวชาญNCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นหนึ่งใน 20 ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในคณะ Strategic and Technical Advisory Group on Noncommunicable Diseases (STAG NCD) ทำหน้าที่ให้ความเห็นเชิงวิชาการวางกลยุทธ์ และนวัตกรรมแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ เพื่อนำไปจัดทำเป็นนโยบายและกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงในระดับโลก เป็นโอกาสสำคัญที่จะเพิ่มบทบาทของคนไทยในเวทีสุขภาพโลก โดยการปฏิบัติในตำแหน่งดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเป็นอิสระตามนโยบายด้านความเป็นกลางขององค์การอนามัยโลกเพื่อป้องกันปัญหาการถูกแทรกแซงการดำเนินงาน</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-เมื่อเร็ว ๆ นี้ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567” วาระ: ชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 13 โดย ปัญหาบุหรี และบุหรีไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญในท้องถิ่น สอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ได้สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประชากร ปี 2564 พบว่า คนสูบบุหรี่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบทมากกว่าในเมือง ขณะที่ภาคใต้ยังคงครองแชมป์อัตราการสูบบุหรี่สูงสุด</p> <p>ศ.นพ.ประทีป วาทีสาธกิจ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า นิโคตินพบได้ทั้งในบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ออกฤทธิ์กระตุ้นสมองส่วนหน้า หากเสพติดไปแล้วอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายทางสมอง โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน รวมทั้งยังมีความเสี่ยงโรคต่างๆ และโรคใหม่อย่างโรคปอดอักเสบรุนแรงจากบุหรี่ไฟฟ้า หรือ อิวารี (EVALI) ยอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้าน่ากลัวมากกว่าบุหรี่ปริมาณ เพราะมองเห็นโรคเร็วกว่า สำหรับประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ปริมาณ ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะสามารถลดอันตรายได้ แต่มีหลักฐานว่าไม่ได้ทำให้เลิกสูบบุหรี่ปริมาณ และอาจนำไปสู่การสูบบุหรี่ทั้งสองประเภท ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้น พร้อมแนะนำว่า 1. ต้องเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า 2. เรียกร้องให้ร.ป.ล.อดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า 3. เรียกร้องให้ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าในทุกที่ที่กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ 4. รวมพลังผู้นำทางความคิดในท้องถิ่น สื่อ ร่วมรณรงค์ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า 5. สนับสนุนค่านิยมให้ชุมชนไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า 6. องค์กรต้องเป็นต้นแบบปลอดบุหรี่ไฟฟ้า 7. ชี้เบาะแสถึงแหล่งที่มีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า และ 8. เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า</p>	
<p>นวัตกรรมรักษามะเร็งปอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, คมชัดลึก, บ้านเมือง, linetoday,)</p> <p>- นพ. ยศวัฒน์ รุ่งโรจน์วัฒนา อายุรแพทย์ สาขามะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เผยนวัตกรรมการให้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดกับผู้ป่วยมะเร็งปอด ในรูปแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ลดเวลาการรักษาจาก 1 ชั่วโมง เหลือ 7 นาที ประสิทธิภาพ-ความปลอดภัยไม่ต่างจากวิธีเดิม แต่ผู้ป่วยกลับบ้านได้เร็ว รพ.สามารถช่วยคนไข้ได้เพิ่มมากขึ้น หลังพบคนไทยป่วยใหม่วันละ 64 คน เสียชีวิตสูงอันดับ 2 ของโรคมะเร็ง</p>	-
<p>บุกจับโรงงานผลิตแชมพูเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, เนชั่นออนไลน์, linetoday, thainews, trueid, tnthailand, ejan, mcot, sondhitalk, news1live, topnews ,ch3, ch7,ch8, amarintv,)</p> <p>- ตำรวจ ปคบ.ร่วมกับ สสจ.ปทุมธานี นำกำลังเปิดปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตเครื่องสำอางบำรุงผมยี่ห้อสมุนไพรวทองพร้อมตรวจยึดของกลาง 283,200 ชิ้น มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท จับกุม น.ส.นิสาชล เพราประโคน อายุ 47 ปี จบ ม.6 ลักลอบเปิดโรงงานผลิตเครื่องสำอางบำรุงผม กรอกใส่ขวดด้วยมือ ส่งขายร้านเสริมสวยทั่วประเทศ สร้างรายได้ตกเดือนละ 6 แสน โดยเรียนรู้วิธีผสมสูตรจากสามี ซึ่งเป็นอดีตเซลล์ขายเครื่องสำอาง เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ผลิตเครื่องสำอางที่มีได้จดแจ้งฯ, ขายเครื่องสำอางที่มีได้จดแจ้งฯ, ผลิตเครื่องสำอางปลอมฯ, ผลิตเครื่องสำอางปลอมฯ, ผลิตเครื่องสำอางฉลากแสดงข้อความที่ไม่ตรงต่อความจริง” ก่อนคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีต่อไป</p>	-
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า ปัจจุบัน โควิด 19 ยังคงคร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกราว 1,700 รายต่อสัปดาห์ พร้อมเรียกร้องให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงยังคงเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค ในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากได้รับวัคซีนเข็มล่าสุด</p>	-
<p>ไขหวัตนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, thebangkokinsight)</p> <p>- หนังสือพิมพ์ไมนิจิ ซิมบุนของประเทศญี่ปุ่น รายงานการเปิดเผยของทีมนักวิจัยในญี่ปุ่น ว่า ไวรัสไขหวัตนก H5N1 ชนิดที่มีความรุนแรงสูงนั้น อาจติดต่อกันจากวัวสู่มนุษย์ได้โดยตรงมากกว่าที่จะติดต่อกันจากนกหรือสัตว์ปีกสู่มนุษย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, sondhitalk)</p> <p>- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ (CDC) รายงานพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไขหวัตนกสายพันธุ์ H5N1 ที่รัฐโคโลราโด 3 รายเมื่อวานนี้ (12 ก.ค.) โดยทั้ง 3 คน อาการยังไม่รุนแรง เป็นคนงานเชือดประจำฟาร์มสัตว์ปีกแห่งหนึ่ง ที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไขหวัตนก H5N1</p>	